



คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ที่ 734 /2555

เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ

ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกำหนดตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2553 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2555 ได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เพื่อกำหนดระดับตำแหน่งและให้ดำรงตำแหน่ง ประเภททั่วไป ตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ฉะนั้น เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ได้เตรียมพร้อมในการเข้าสู่ตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

เพื่อประโยชน์และความเหมาะสมในการปฏิบัติราชการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.ม.) ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2555 จึงให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ ที่หน่วยงานระดับกองหรือเทียบเท่า จำนวน 3 ราย โดยอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของหัวหน้าส่วนราชการ ที่กำกับดูแลหน่วยงานนั้น รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2555

(นายปัญญา มหาชัย)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 734 / 2555 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ

สั่ง ณ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ	ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ				ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ		หมายเหตุ
	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงานที่สังกัด	ระดับ	ดำรงตำแหน่งระดับ หัวหน้างาน	ณ ส่วนราชการระดับกอง หรือเทียบเท่า	ตั้งแต่วันที่	
1	นางอุดมพร บุตรสุวรรณ เลขที่ตำแหน่ง 016	นักวิชาการพัสดุ สังกัด งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี	ชำนาญการ	หัวหน้างานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี	ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์	1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป	
2	นางวาสนา จักรศรี เลขที่ตำแหน่ง 014	นักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดงานทรัพย์สินและรายได้ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี	ชำนาญการ	หัวหน้างานทรัพย์สินและรายได้ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี	ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี	1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป	
3	นางสุพัตรา หล้าชาญ เลขที่ตำแหน่ง 217	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด สำนักวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ	ชำนาญการ	-	ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร	1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป	

